

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT
BỘ MÔN: LUẬT

ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023- 2024

Môn: Lý luận Nhà nước và Pháp luật 2

Mã môn học: TOSL221339

Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 01 trang.

Thời gian: 90 phút.

Được phép sử dụng tài liệu.

Câu 1	Nội dung	Điểm
Ý 1	- Khái niệm pháp luật: Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là nhân tố để điều chỉnh các quan hệ xã hội.	0,5
Ý 2	- Bản chất pháp luật: + <i>Tính chất giai cấp</i> , thể hiện ở các phương diện: pháp luật do giai cấp thống trị ban hành, là công cụ của giai cấp thống trị để duy trì địa vị thống trị, bảo vệ lợi ích của giai cấp mình.	0,5
Ý 3	+ Về <i>tính xã hội</i> , khi đã được ban hành, pháp luật đồng thời phải bảo vệ lợi ích cho các giai cấp, tầng lớp khác ở mức độ nhất định, và duy trì trật tự xã hội, thực hiện những nhiệm vụ phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân mà xã hội có nhu cầu.	0,5
Ý 4	Chức năng củapháp luật: + PL là phương tiện để tổ chức và quản lý kinh tế;	0,5
Ý 5	+ Pháp luật là phương tiện chống lại các lực lượng chống đối, thông qua đó để LL cầm quyền lãnh đạo XH; là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước;	0,25
Ý 6	+ PL tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc hình thành những quan hệ mới trong xã hội, đồng thời củng cố, mở rộng các quan hệ quốc tế.	0,25

	Ý 7	+ PL là phương tiện bảo vệ lợi ích của các lực lượng xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân; bảo vệ, tạo điều kiện cho những công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội khác phát triển vì xã hội công bằng, văn minh, tốt đẹp hơn;	0,5
Điểm câu 1			3 điểm
Câu 2			
	Ý 1	- Bản chất của pháp luật Tư sản: + Bản chất giai cấp: Dù được ban hành dưới hình thức nào thì pháp luật Tư sản bao giờ cũng là công cụ để duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, chống lại lợi ích của giai cấp vô sản và các tầng lớp nhân dân lao động.	0,25
	Ý 2	+ Bản chất xã hội: Pháp luật Tư sản được ban hành để điều chỉnh các động kinh tế; văn hóa- xã hội, y tế, giáo dục; giao thông... nhằm đảm bảo các nhu cầu của toàn xã hội.	0,25
	Ý 3	- Đặc trưng của pháp luật Tư sản: (nêu và phân tích) <i>Quyền sở hữu</i> được coi là chế định cơ bản của pháp luật tư sản;	0,5
	Ý 4	<i>Chế định hợp đồng</i> : nguyên tắc tự do hợp đồng được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ khác nhau; nhưng thực chất chế định này phản ánh bản chất giai cấp của pháp luật tư sản;	0,5
	Ý 5	<i>Địa vị pháp lý</i> của công dân trong pháp luật tư sản được xác định bằng những quyền tự do dân chủ rộng rãi (được ghi nhận trong Hiến pháp).	0,5

Điểm câu 2			2 điểm
	Ý 1	+ Mặt khách quan của vi phạm pháp luật: là biểu hiện ra bên ngoài thế giới khách quan của vi phạm pháp luật.	0,5
	Ý 2	+ Hành vi khách quan: Vi phạm pháp luật phải là một hành vi xác định của con người. Hành vi vi phạm pháp luật phải là hành vi trái pháp luật:	0,25
	Ý 3	+ Đã vi phạm, đã làm những điều mà pháp luật ngăn cấm hoặc đã không làm điều mà pháp luật buộc phải làm	0,25
	Ý 4	+ Hành vi vi phạm pháp luật biểu hiện bằng hình thức hành động hoặc không hành động;	0,25
	Ý 5	+ Hành vi đã xâm hại hoặc có khả năng xâm hại đến những quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ.	0,25
	Ý 6	+ Hành vi vi phạm pháp luật là hành vi có tính chất nguy hiểm cho xã hội.	0,25
	Ý 7	+ Hành vi vi phạm pháp luật luôn là dấu hiệu bắt buộc trong mặt khách quan của vi phạm pháp luật.	
	Ý 8	+ Hậu quả (sự thiệt hại) do hành vi trái pháp luật gây ra cho xã hội. (phân tích)	0,5
	Ý 9	+ Mối quan hệ nhân quả: giữa hành vi nguy hiểm cho xã hội trái pháp luật và hậu quả tác hại xảy ra phải có mối quan hệ nhân quả. (phân tích)	0,25
	Ý 10	+ Ngoài ra trong MKQ của VPPL còn có các yếu tố khác như thời gian, địa điểm, phương pháp, phương tiện thực hiện hành vi VPPL;	0,25
Điểm câu 3			3 điểm
Câu 4	Ý 1	+ Nhận định trên là sai	0,5

	Ý 2	+Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm của cá nhân hay pháp nhân thương mại;	0,25
	Ý 3	+ Đó là trách nhiệm của người phạm tội trước Nhà nước;	0,5
	Ý 4	+Trách nhiệm này được đặt ra khi cá nhân hay pháp nhân thương mại thực hiện hành vi phạm tội;	0,25
	Ý 5	Tòa án chỉ nhân danh Nhà nước tiến hành xét xử chủ thể đã thực hiện hành vi phạm tội.	0,5
Điểm câu 4			2 điểm
Tổng điểm			10 điểm

Người làm đáp án



PGS.TS Vũ Đức Trung

Ngày tháng 5 năm 2024
Trưởng bộ môn



TS. Trương Thị Tường Vi